
วันน้ี (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาบบัว ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัด
พัทลุง  นายสุรินทร์  เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม ครม.น้อย จังหวัด
พัทลุง(สัญจร) ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗   

 จากน้ัน นายธงไชย  สารอักษร พร้อมด้วย นางอภิญญา  สุวรรณ คณะทาํงานฝ่ายโฆษก ครม.น้อย ได้
แถลงข่าวผลการประชุม ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

 
 

๑. เร่ือง การปรับปรุงแผนท่ีจังหวัดพัทลุง 
๒. เร่ือง การใช้จ่ายเงินกองทุนครม.น้อยจังหวัดพัทลุง 

 
 
 

เร่ือง โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา 

 
 

๑. เร่ือง ปัญหาหนูนากัดกินต้นข้าวได้รบัความเสียหาย (กรณีขยายเขตไฟฟ้า:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      จังหวัดพัทลุง) 

๒. เร่ือง ยุทธศาสตร์ข้าว 
๓. เร่ือง ยุทธศาสตร์ยางพารา 
๔. เร่ือง ยุทธศาสตร์ปาล์มนํ้ามัน 
๕. เร่ือง การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของเทศบาลเมืองพัทลุง 

 
 

 

๑. เร่ือง การจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทะเลน้อย” 
๒. เร่ือง ยุทธศาสตร์ป่าไม้ 
๓. เร่ือง ยุทธศาสตร์นํ้า 
๔. เร่ือง ยุทธศาสตร์ยาเสพติด 
๕. เร่ือง มาตรการเชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. เร่ือง การจัดการที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” 

 
 

…………………………………… 
 

เศรษฐกิจ

สังคม 

สิ่งแวดล้อมและความม่ันคง 

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 



สําเนารายงานการประชุม 

การประชุม ครม. น้อย จังหวัดพัทลงุ  

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกาบบัว  ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลงุ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุรินทร์  เพชรสังข ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุ 

๒. นายประสิทธ์ิพร  สมุหเสนีโต รักษาการจ่าจังหวัดพัทลุง 

๓. นายวิสุทธ์ิ  ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

๔. นายประจักษ์  ขุนแทน  แทนนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง 

๕. นายศรัณยู  เสมา   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพัทลงุ 

๖. นายเฉลิม  สุขทอง  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง 

๗. นายไพศาล  ขุนศรี  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.พัทลงุ 

๘. นายถนอม  ชูสวัสด์ิ  แทนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 

๙. นายประเสริฐ  อ่ิมจิตร  เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพัทลุง 

๑๐. นายสุนทร  คงทองสงัข ์  แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

๑๑. นายสา  แสงสว่าง  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจ.พัทลุง 

๑๒. นายชูชีพ  วรรธนะเพียร  เกษตรจังหวัดพัทลุง 

๑๓. นายเริงโรจน์  ปานภักดี  แทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 

๑๔. นายสิทธิสาร  ศรีชุมพวง  ประมงจังหวัดพัทลุง 

๑๕. นายอักษร  เสนาไชย  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

๑๖. นายมนพ  รุ่งสุข   รก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลงุ 

๑๗. นายอุดม  สมมาตร  แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานพัทลงุ 

๑๘. นางวิภา  มิตรารมย์  หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 

๑๙. นายเกียรติศักด์ิ  ศรนารายณ์ แทนผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดพัทลงุ 

๒๐. นางสาวสายสนีุย์  เกตุแก้ว ขนส่งจังหวัดพัทลุง 

๒๑. นายธนู  ธรรมหิเวศน์  ผู้อํานวยการแขวงการทางพัทลุง 

๒๒. นายวิชัย  ภู่สกุลขจร  ผู้อํานวยการสนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง 
๒๓. นางสมปอง  สายแดง  สถิติจังหวัดพัทลุง 
๒๔. พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  อภัยรัตน์ แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง 



๒๕. ร.ต.บัญชา  อภัยพัฒน ์  แทนรอง ผอ.กอ.รมน.จ.พัทลงุ และ แทนผูบ้ังคับกองพันทหารช่างที่ ๔๐๒ 
๒๖. ร.ท.ทรงยศ  ฤทธ์ิตรีเนียม  แทนสสัดีจังหวัดพัทลุง  
๒๗. นายเฉลียว  สุขทอง  แทนผู้บัญชาการเรือนจํากลางพัทลงุ 
๒๘. นายวิศาล  ศิริประทุม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 
๒๙. นายเชาวลิต  เพชรจํานงค์  คลังจังหวัดพัทลุง 

/๓๐. นางนิตยา.... 

- ๒ - 

๓๐.  นางนิตยา  พิพัฒน์โสทร  แทนสรรพากรพื้นท่ีพัทลุง 
๓๑.  นายวันชัย  อัครสมพงศ์  ธนารักษ์พ้ืนท่ีพัทลุง 
๓๒.  นายศุภศักด์ิ  ศรีหมาน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 
๓๓.  นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดพัทลุง 
๓๔.  นายศรวัสย์  มณีโลกย์  ผู้อํานวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดพัทลุง 
๓๕.  นายสุพจน์  แขกเพ็ง  แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดพัทลุง 
๓๖.  นายคําทิพย์  โปติบุตร  แทนประกันสงัคมจังหวัดพัทลุง 
๓๗.  นางเพ็ญจันทร์  บุญฮก  จัดหางานจังหวัดพัทลุง 
๓๘.  นายอุดมเดช  นิ่มนวล  แทนอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 
๓๙.  นายกฤษณ์  เชาว์บวร  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 
๔๐.  นายไพบูลย์  ดวงจันทร ์  แทนพลงังานจังหวัดพัทลุง 
๔๑.  นางศิริพร  ทองทวี  วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
๔๒.  นายวาทิน  กรดเต็ม  แทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
๔๓.  นายสุจิน  กรุณกิจ  แทนพาณิชย์จังหวัดพัทลุง 
๔๔.  นายชุมพล  ศรีสังข ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต๑ 
๔๕.  ผศ.ดร.นุกูล  อินทระสงัขา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
๔๖.  นายมานิตย์  อักษรกุล  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
๔๗.  นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี  ผอ.กศน.พัทลงุ 
๔๘.  นายเริ่ม  เพชรศรี  ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
๔๙.  นายสํารอง  เพ็ชรทอง  ประธานชุมนุมสหกรร์กองทุนสวนยางฯ 
๕๐.  นายแก้ว  สังข์ชู   ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายประชาสังคม 
๕๑.  นายสมคิด  สงเนียม  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
๕๒.  นายสํารอง  เพ็ชรทอง  ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง 
๕๓.  นายสมเกียรติ  ทองพันธ์  ประธานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดพัทลงุ 
๕๔.  นายชัชชลิต  บุญศิริ  แทนนายอําเภอเมืองพัทลุง 
๕๕.  นายศักดา  วิทยาศิริกุล  นายอําเภอควนขนุน 
๕๖.  นายสุจินต์  วิภูษิกุล  แทนนายอําเภอเขาชัยสน 
๕๗.  นายสุกิจ  สถาปนะวรรธนะ นายอําเภอปากพะยูน 
๕๘.  นายวัชรพร  ขํามาก  แทนนายอําเภอบางแก้ว 



๕๙.  นายทศพล  สวัสดิสุข  นายอําเภอตะโหมด 
๖๐.  นายถาวร  สุวรรณมณี  แทนนายอําเภอป่าบอน 
๖๑.  นางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์ แทนนายอําเภอป่าพะยอม 
๖๒.  นายอุดม  ศิริพฤกษ์พงศ ์  นายอําเภอกงหรา 
๖๓.  นายสมชาย  เกลี้ยงนิล  แทนนายอําเภอศรีบรรพต 
๖๔.  นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ นายอําเภอศรีนครินทร ์
๖๕.  นายณัฐพล  โชติไพรัตน์  แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 
๖๖.  นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ  ป้องกันจังหวัดพัทลุง   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายปวัน  พรหมพิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สนง.พช.จ.พท. 
/๒. นายสุภาพ.... 

- ๓ - 
๒. นายสุภาพ  ดวงดี  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.จ.พท. 
๓. นางวันดี  ศรีน้อย   นักวิชาการคลังชํานาญการ สนง.คลงัจ.พท. 
๔. นายจิรวัฒน์  พัฒนพงค ์  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๕. นางสาวสุธาสินี  ปล้องใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สนง.จว.พท. 
๖. นายเชิงชาย  ไพรพฤกษ์  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ เลขานุการศพส.จ.พท. 
๗. นายสุไพรัช  ปิยะพงษ์  ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) ทปค.จ.พท. 
๘.  นางธรรมจารี  เรืองพร้ิม  ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) ทปค.จ.พท. 
๙. นางณิชชา  คงนิล  ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) ทปค.จ.พท. 
๑๐. นายสุพัฒ  คะภะสุวรรณ  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ ทปค.จ.พท. 
๑๑. นางนารถหทัย  นวลดํา  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สนง.จว.พท. 
๑๒. นางสาวอุบล  หนูเจริญ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
๑๓. นายธงไชย  สารอักษร  นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สนง.วธ.จ.พท. 
๑๔. นายสุรเชษฐ์  สุทธิกุล  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 
๑๕. นางบุญเรือง  แสงจันทร ์  ประธานกลุ่มเลี้ยงผึง้ 
๑๖. นายถาวร  คงศรี   เลขานุการโครงการสร้างสุขฯ 
๑๗. นายนพอนันต์  ย่ิงสมถวิล  ผู้อํานวยการโครงการสร้างสขุฯ 
๑๘. นายณัฐพงศ์  สําแดง  รองผอ.วษท.พัทลุง 
๑๙. นางจุไรภรณ์  บุษรารัตน์  นักวิชาการนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.ปภ.จ.พท. 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เม่ือที่ประชุมพร้อม นายสุรินทร์  เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ี 



ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยสมมติให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น นายกรัฐมนตรี, รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงต่างๆ เป็นรัฐมนตรี หรือ อธิบดีท่ี
ตนเองสังกัด ตามกระทรวงน้ันๆ และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน: ตามท่ีได้มีประกาศกฎอัยการศึก ต้ังแต่เวลา ๐๓.๐๐ น. วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมี

ประกาศกอ.รส.ต่างๆ ขอให้ทุกท่านได้ติดตาม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท้ังน้ีขอให้ช้ีแจงทํา
ความเข้าใจกับบุคลากรภาครัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําทางการเมืองในพ้ืนท่ี ฯลฯ โดยจะต้อง
ไม่มีการชุมนุมต่อต้านการปฏิบัติงานของกอ.รส.โดยเด็ดขาด ตรวจสอบสถานีวิทยุในพ้ืนท่ี
ไม่ให้เผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองขอฝากประชาสัมพันธ์จังหวัด
พัทลุงดําเนินการ แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ห้ามพกพาใช้อาวุธโดยเด็ดขาด กฎอัยการศึก
ขณะนี้ประกาศใช้มาตรา ๑๑ เป็นหลัก 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
มติท่ีประชุม: รับรอง  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองติดตามผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุมครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
    ๒๕๕๗ 
 
 

/๓.๑ การจัดการ..... 

- ๔ - 

๓.๑ การจัดการท่ีดินสาธารณประโยชน์ “ทะเลน้อย” 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทะเลน้อย” เรียนเชิญ  

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดพัทลุง ช้ีแจง 
จพง.ที่ดินจ.พท.: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ย่ืนคําขอรังวัด โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือ

แจ้งเตือนไปแล้ว และได้มีการประชุมนอกรอบ รายละเอียดขอให้นายอําเภอควนขนุนช้ีแจง 
นอ.ควนขนุน: อําเภอได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือช้ีแนวเขต และได้มีการประชุม สรุปได้ว่า ให้ส่วนราชการท่ี

รับผิดชอบคือเทศบาลตําบลพนางตุง และเทศบาลตําบลทะเลน้อยย่ืนเรื่องขอรังวัดให้แล้ว
เสร็จภายในส้ินเดือนน้ี และเม่ือย่ืนเรื่องแล้วสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 
๕๘ การรับรองแนวเขตจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ลงนาม  

ประธาน: เรื่องนี้ก็สามารถดําเนินการไปได้แล้ว โดยขอถอนเรื่องน้ีออกจากการติดตามฯ และให้ช้ีแจง
ความก้าวหน้าเป็นเรื่องเพ่ือทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๓.๒ ปัญหาหนูนากัดกินต้นข้าวได้รับความเสียหาย (กรณีขยายเขตไฟฟ้า) 
ประธาน: ขอให้สํานักงานตรวจสอบหนังสือแจ้งความต้องการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือแก้ปัญหาหนูนากัดกิน

ต้นข้าวได้รับความเสียหาย (เพ่ิมเติม) จากราษฎรถึงจังหวัดพัทลุง และทําหนังสือแจ้งไปการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง และขอถอนเรื่องน้ีออกจากการติดตามฯ 



มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์ข้าว 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ยุทธศาสตร์ข้าว เรียนเชิญ เกษตรจังหวัดพัทลุง ช้ีแจง 
กษ.จ.พท.: ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงคําสั่ง เพ่ือบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วม

ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ข้าว และจะจัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุป แนวทางการดําเนินงาน
ต่อไป ผลประการใดจะนํามารายงานในโอกาสต่อไป 

ประธาน: ขอให้ดําเนินการให้ครอบคลุมท้ังหมด โดยช่วงฤดูแล้งท่ีเว้นจากการทํานาจะทําอะไร เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไปเรื่องติดตามฯให้นําเข้ากล่อง ๔ กล่องให้ชัดเจน 

นายเร่ิมฯ: นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง คอื ต้องการให้มีโรงเรียนชาวนา, คุณภาพผลผลิตข้าว, 
(ประธานวุฒิอาสาธ.สมอง) การสร้างทายาทชาวนา และการเพ่ิมขีดความสามารถของชาวนา 

ประธาน: ขอให้มีคณะทํางานทุกภาคส่วนในการดําเนินงานยุทธศาสตร์ข้าว 

ผศ.ดร.นุกูล:   ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะมีนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในการดําเนินการเกี่ยวกับ 
  (รองอธิการบดีม.ทักษิณฯ) ยุทธศาสตร์ข้าว จึงขอให้มีบุคลากรจากม.ทักษิณฯ เข้าร่วมเป็นคณะทํางานยุทธศาสตร์ข้าว

ด้วย 
กษ.จ.พท.: จะมีการแต่งต้ังคณะทํางาน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
ประธาน: ขอให้ดําเนินการให้ครอบคลุมท้ังระบบ รวมทั้งนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

โดยดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ข้าวให้แล้วเสร็จและนํามาเสนอท่ีประชุมครม.น้อยจังหวัด
พัทลุงในครั้งท่ี ๕ นับจากน้ีเป็นต้นไป 

พ.ต.ท.ประสิทธิ์: ขอเสนอให้มีการสํารวจพ้ืนท่ีปลูกข้าว และขึ้นทะเบียนให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาการ 
 (แทนผู้บังคับการภธจ.พท.)สวมสิทธ์ิ นอกจากน้ีในเรื่องการใช้ปุ๋ยขอให้มีการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
 

/๓.๔ ยุทธศาสตร์...... 

- ๕ - 

๓.๔ ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามัน 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ํามัน ฝ่ายเลขานุการไม่ทราบชัดเจนว่าหน่วยงานใด

เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน  
สหกรณ์จ.พท.: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์ปาล์มนํ้ามัน 

สําหรับข้าว คือ เกษตรจังหวัดพัทลุง และผลไม้ คือ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงาน
ดําเนินการ 

ประธาน: ขอมอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จัดทํายุทธศาสตร์ปาล์มนํ้ามัน พร้อมตาราง 
๑๑ ช่อง นําเสนอที่ประชุมครม.น้อยจังหวัดพัทลุง 

นายสมเกียรติฯ: เดิมทีการส่งเสริมการปลูกปาล์มนํ้ามันดําเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง และ 
(ปธ.อสม.เกษตรกรจ.พท.)ดําเนินการโดยไม่มีการจํากัดพ้ืนที่ จึงขอเสนอให้มีการดําเนินการจัดทําโซนนิ่งพ้ืนท่ีในการ

ปลูกปาล์ม 



นายปวันฯ: ขอเสนอให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานจะต้องบูรณาการหน่วยงานที่ 
 สนง.พช.จ.พท. เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน และมีการกําหนดเป้าหมายสูงสุดของการดําเนินงานให้ชัดเจน 

เช่น การจัดทํายุทธศาสตร์ข้าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า หรือ เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 
เป็นต้น เพ่ือให้ได้พิมพ์เขียวออกมาอย่างชัดเจน 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ป่าไม้ 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ยุทธศาสตร์ป่าไม้ เรียนเชิญ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ช้ีแจง 
ผอ.ทส.จ.พท.: โดยในเดือนท่ีผ่านมามีการตรวจพบการกระทําความผิด ๕ คดี รวมการกระทําความผิดทั้งสิ้น 

๔๖ คดี โดยมีการกําชับเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ประธาน: ขอให้จัดทํายุทธศาสตร์ป่าไม้ให้ชัดเจน ได้แก่ ๑. การส่งเสริมการปลูกป่าดําเนินการอย่างไร 

๒ . การป้องปรามดําเนินการอย่างไร ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับ ป่าได้โดยไม่ มีการ
กระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และ ๓. การปราบปรามดําเนินการอย่างไร  

นายสมเกียรติฯ: ขอเสนอให้มีการส่งเสริมปลูกต้นสาคู และต้นคล้า เนื่องจากมีประโยชน์มากมาย เช่น ป้องกัน 
(ปธ.อสม.เกษตรกรจ.พท.) การกัดเซาะตลิ่ง, การประดิษฐ์เป็นตับจากหลังคาด้วยสาคู เป็นต้น 

ประธาน: ขอฝากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงดําเนินการส่งเสริมการ
ปลูกคล้า และสาคู 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๓.๖ ยุทธศาสตร์น้ํา 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ยุทธศาสตร์น้ํา เรียนเชิญ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด

พัทลุง ช้ีแจง 
นายอุดมฯ: สําหรับยุทธศาสตร์นํ้าของจังหวัดพัทลุงได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 

(แทนผอ.โครงการชลประทานฯ)ชลประทาน นโยบายที่ได้กําหนดไว้ ได้แก่ ๑. การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานให้ 
    มากข้ึน ๒. การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ๓. การป้องกันภัยอันเกิดจากน้ํา สําหรับ 
   เป้าหมายรวมในการดําเนินการ ได้แก่ ๑. โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหัวช้าง ซ่ึงดําเนินการแล้ว 
   เสร็จ ยังคงเหลือระบบระบายน้ําอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒. โครงการขุดลอกคลองเกิดและ 
   ปรับปรุงคลองป่าบอน ๓. โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าคลองพรุพ้อระยะท่ี ๒ ๔. โครงการอ่างเก็บ 

/นํ้าเหมือง.... 

 

- ๖ - 
 นํ้าเหมืองตะก่ัว ๕. โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าคลองท่าแนะ ๖ . โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าย่อย

คลองป่ะยอม ๗ . โครงการอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ ๘ . โครงการระบายนํ้าคลองลําเบ็ด          
๙. โครงการพัฒนาลุ่มน้ําย่อยคลองสะพานหยี กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ๑.การพัฒนาแหล่ง
นํ้าและระบบชลประทานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ๒. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้า 
๓. จัดทําแผนแม่บทการจัดการแหล่งน้ํา ๔. การป้องกันภัยทางนํ้า ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบพยากรณ์การเตือนภัย โดยโครงการทั้งหมดสามารถดําเนินการได้ตามแผนฯ ลุ่มนํ้าย่อย



ในจังหวัดพัทลุง มี ๗ ลุ่มน้ํา โดยแต่ละลุ่มนํ้าได้มีการจัดทําโครงการตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนท่ี 

ประธาน: ขอให้มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมในการรองรับปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้ง นอกจากน้ี
บริเวณต่างๆท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน โดยมอบหมายให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พัทลุง และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพัทลุง ไปสํารวจตรวจสอบว่าจะมีวิธีการดําเนินการ
อย่างไร และขอให้ทุกหน่วยงานได้ประสานการปฏิบัติกับโครงการชลประทานพัทลุงด้วย 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๓.๗ ยุทธศาสตร์ยางพารา 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๓.๗ ยุทธศาสตร์ยางพารา เรียนเชิญ ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การ   

ทําสวนยางจังหวัดพัทลุง ช้ีแจง 
นายเกียรติศักดิ์ฯ: เป็นภารกิจหลกัของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์ฯ เป็นไปตามพรบ.กองทุนสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 
(แทนผอ.สกย.จ.พท.) ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิต ๒. การสร้างความม่ันคงให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ๓. การพัฒนา
ระบบตลาดยางพาราในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกร ๔. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สําหรับการดําเนินการตาม PCM Model ได้มีการกําหนด
เป้าประสงค์ไว้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันผลิตยางแผ่นรมควันและจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลขายผลผลิตในตลาดยางสกย.ได้สูงกว่าตลาดท้องถิ่นและส่งขายได้ในต่างจังหวัด  
กลยุทธ์ท่ีทําให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ๑. จัดต้ังตลาดยางสกย.พัทลุง ๒. ส่งเสริมการจัดการ
ตลาดแบบครบวงจร ๓. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตลาด ๔. พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านตลาด ๕. สร้างกลไกวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพ ๖. ส่งเสริม
ให้สถาบันเกษตรกรใช้กลไกในเรื่องการซ้ือขายยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามาประกัน
ความเสี่ยง  

ประธาน: ขอฝากเร่ืองชาวบ้านที่ขอทุนกองทุนฯ บริเวณอุทยานฯ ป่าสงวนฯ ซ่ึงชาวบ้านบุกรุกมานาน
แล้ว จะมีวิธีการดําเนินการแก้ไขอย่างไร อีกประเด็นหน่ึง การบังคับปลูกป่ากรณีได้รับการ
สงเคราะห์ฯ นอกจากน้ีเร่ืองราคายางพารา จะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรจะให้คุ้มค่ากับ
ต้นทุนการผลิต โดยขอให้ศึกษาตลาดระดับมหภาค เพ่ือวิเคราะห์ราคายางพาราจากตลาด
ใหญ่ 

นายอําพลฯ: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการประชุมร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซ่ึงมีการพูดคุย 
(สนง.จว.พท.) วิเคราะห์ปัญหายางพารา พบว่าขณะน้ีประเทศจีนได้เช่าพ้ืนท่ีประเทศลาวเพ่ือปลูกยางพารา

จํานวนมาก ต่อไปจะส่งผลกระทบกับราคายางพาราตกตํ่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึง
ได้มีแนวคิดให้วุฒิอาสาธนาคารสมองหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่ายางพารา เช่น ปลูกพืชแซม
, ปลูกป่า เป็นต้น 

 
/ประธาน.... 



- ๗ - 
ประธาน: ขอให้สกย.เป็นเจ้าของเรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองรวบรวมรายละเอียดต่างๆและประสาน

การปฏิบัติกับสกย. 
นายเร่ิมฯ: จากการประชุมพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มีการสั่งการให้นําเสนอวิธี  

(ปธ.วุฒิอาสาธ.สมอง) แนวทางการดําเนินงาน ได้แก่ ๑. ยุทธศาสตร์ข้าว ๒. ยุทธศาสตร์ยางพารา ๓. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทุกอย่างจะต้องดําเนินการแบบบูรณาการทุกภาค
ส่วน สําหรับเรื่องยางพารา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกหน่วยงานหน่ึงคือ สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๓.๘ ยุทธศาสตร์ยาเสพติด 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๓.๘ ยุทธศาสตร์ยาเสพติด เรียนเชิญ เลขานุการศูนย์ต่อสู้พลังแผ่นดินเพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดพัทลุง ช้ีแจง 
นายเชิงชายฯ: การติดตามผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ยาเสพติด ซ่ึงจังหวัดพัทลุงจะต้องมีการดําเนินงาน 

(เลขาฯศพส.จ.พท.) ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการดําเนินงาน ๕ แผนงาน ได้แก่ ๑. การสร้างความเข้มแข็ง

หมู่บ้านชุมชน ท้ังหมด ๗๑๕ หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชน ๔๕ ชุมชน) ขณะนี้มีการสร้างความ

เข้มแข็งชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง ๑๒๘ แห่ง ๒. การบําบัดรักษา และติดตามผู้ผ่านการ

บําบัด จังหวัดพัทลุงมีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย ทุกระบบ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการ

บําบัดรักษา จํานวน ๑๒๓ ราย ผลรวมทั้งหมด ๖๒๙ ราย สําหรับการติดตามผู้ผ่านการ

บําบัดจํานวน ๖๘ ราย รวมทั้งหมด ๕๘๙ ราย บางส่วนก็ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลลงระบบ      

๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ช้ันป.๔-ป.๖ เป้าหมาย ๑๗,๙๔๐ 

ราย ขณะนี้มีการเฝ้าระวังจํานวน ๖,๔๖๘ ราย มีโรงเรียนเป้าหมาย ๑๐๘ แห่ง สําหรับการ

เฝ้าระวังพ้ืนที่กลุ่มเสี่ยงตามภาระหน้าที่ของกลุ่มงานความม่ันคง ที่ทําการปกครองจังหวัด

พัทลุง ได้มีการตรวจสอบโรงแรม หอพัก บ้านเช่า ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต มีการ

ดําเนินการไปแล้ว ๔๗๒ แห่ง มีการดําเนินคดีบางส่วน และว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบการ 

๔. การปราบปราม เป้าหมายต้ังไว้สําหรับจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ จํานวน ๘๗๐ 

ราย ขณะน้ีมีการจับกุม ๕๗๓ ราย คิดเป็น ๖๕ .๘% สําหรับวาระเพ่ือพิจารณาเร่ือง 

มาตรการเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการประชุมกล่องสิ่งแวดล้อมและความ

ม่ันคง มีมติให้ ๑ . มีมาตรการในการเร่งรัด สํารวจ ค้นหาผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน

สถานศึกษา และเห็นควรดําเนินการ ดังน้ี ๑. มอบหมายให้คณะกรรมการ ศพส.จ.พท. และ 

ศพส.อ. ดําเนินการค้นหา คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย และกําหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง  ดูแล 

บําบัด รักษา ให้คําปรึกษาที่เหมาะสม โดยให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ , สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ,สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เขต ๑๒ (ส่วน



แยกพัทลุง),ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง,ท่ีทําการ

ปกครองจังหวัดพัทลุง (กลุ่มงานความม่ันคง) ศพส.อ.ทุกแห่ง, สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด อปท.

ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง  และ ศพส.จ.พท.เป็นเลขานุการ 

/๒. กําหนดแผน.... 

- ๘ - 
๒. กําหนดแผนให้มีการตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกโรงเรียน 
โดยมีการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนท่ีทุกโรงเรียนต้ังแต่ระดับโรงเรียนระดับ     
ม.๑ ถึง ม.๖ ทุกโรงเรียน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑,๒/
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เขต ๑๒  (ส่วนแยกพัทลุง)/ประธาน
อาชีวศึกษาและ ศพส.อ. ทุกแห่ง เป็นหน่วยดําเนินการ และจัดทําแผนปฏิบัติการ พร้อม
เสนอให้จังหวัดทราบ ๓. มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และศพส.อ.ทุกแห่ง 
บูรณาการหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือคัดกรองกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน และกําหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมกับกลุ่มใช้ กลุ่มเสพ กลุ่มติด โดยจัดให้มีการ
บําบัดรักษาตามรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น ค่ายบําบัดฯ/การบําบัดแบบ matrix โปรแกรม/การ
บําบัดแบบผู้ป่วยนอก/การบําบัดในสถานศึกษา ๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทําค่ายบําบัดรักษา โดยสามารถ
ประสานการปฏิบัติกับศพส.อ./ศพส.จ./และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕. การติดตามผลหลังผ่าน
การบําบัดรักษา โดยหน่วยงานของสถานศึกษา,ศพส.อ.และสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ๖. ให้
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบสถานศึกษาตามเป้าหมาย ประสานงานกับ ศพส.อ. เพ่ือกําหนด
แผนการปฏิบัติในรอบเดือนตามความเหมาะสมและความจําเป็นของสถานการณ์จัดส่งให้ศพ
ส.จ.พท. ภายใน ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ ๗. ศพส.จ.พท. และสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงเป็น
หน่วยประสานสนับสนุนการจัดหาน้ํายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ๘. ศพส.จ.พท.จัดทํา
ระบบรายงานนําเสนอให้ท่ีประชุม ครม.น้อย และคณะกรรมการ ศพส.จ.พท. ทราบ 
มาตรการที่๒ การเร่งรัดผลการดําเนินงาน ด้านการปราบปรามผู้กระทําความผิดคดียาเสพติด 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินสถานการณ์ในพ้ืนท่ี และกํากับติดตามให้มีผลการ
ปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย เห็นควรให้หน่วยท่ีรับผิดชอบด้านการปราบปราม รายงานผล
การดําเนินการคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แยกเป็นหน่วยปฏิบัติ และพ้ืนท่ี
อําเภอให้ที่ประชุม ครม.น้อยทราบ เป็นประจําทุกเดือน โดยให้ ศพส.จ.พท. เป็นหน่วย
รวบรวมนําเสนอให้ทราบ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ประธาน: จากการประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดของจังหวัดพัทลุง ปรากฏว่าไม่มีหมู่บ้านใดที่ไม่มี
การแพร่ยาเสพติด ซ่ึงขัดแย้งกับการรายงานท่ีเป็นหมู่บ้านประเภท ก. ประมาณ ๓๐๐ กว่า
หมู่บ้าน นอกจากนี้ข้อมูลจากการจับกุมเพ่ิมขึ้น ย่ิงทําให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น ให้มีการจัดทํา ปรับปรุง ฐานข้อมูลท่ีแท้จริง สําหรับการดําเนินการในสถานศึกษา 



นักเรียนระดับช้ัน ม.๑-ม.๖ ให้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดําเนินงานเป็น ๑๐๐% 
สําหรับนักเรียนที่เพ่ิงเข้าใหม่ ขอให้มีการตรวจปัสสาวะทุกคน และทุกส่วนราชการจะต้องมี
การตรวจปัสสาวะทุกคน เรื่องยาเสพติดจะต้องนําเข้าที่ประชุมครม.น้อยจังหวัดพัทลุง      
ทุกครั้ง  

นายสุชาติฯ: ขอเสนอให้ทุกหมู่บ้านต้ังกฎหมู่บ้าน เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชน 
(รองผู้ว่าฯ) ออกกฎกันเอง ทุกคนในหมู่บ้านให้การยอมรับ และปฏิบัติตาม 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๔.... 

- ๙ - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  ๔.๑ โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๔.๑ โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา เรียนเชิญ รองอธิการมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ช้ีแจง 
ผศ.ดร.นุกูล:   เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างจังหวัดพัทลุงกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

  (รองอธิการบดีม.ทักษิณฯ) ขณะนี้ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษา ซ่ึงประกอบด้วน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังน้ี ๑. กรรมการที่ปรึกษา ๒. กรรมการอํานวยการ ๓. กรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ ๔. กรรมการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการข้ามศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติพันธ์ของชาวพัทลุง ๕. กรรมการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการข้ามศาสตร์เกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือของชาวพัทลุง ๖. กรรมการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการ
ข้ามศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญและบุคคลสําคัญของจังหวัดพัทลุง ๗. กรรมการ
ขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการข้ามศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมเมืองลุง ๘. กรรมการ
ขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการข้ามศาสตร์เกี่ยวกับวิถีอยู่ วิถีกิน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว
พัทลุง ๙. กรรมการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการข้ามศาสตร์เกี่ยวกับพัทลุง ๒๕๙๐ พัทลุง
พอเพียง ๑๐. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๑๑. กรรมการฝ่ายประเมินผล ซ่ึงคณะกรรมการ
ทุกชุดจะมีการหารือเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจัดต้ังศูนย์พัทลุงศึกษาในช่วงวันท่ี ๒๑– 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัด
ประชุมดังกล่าว สําหรับการดําเนินงานดังกล่าวเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จเห็นควรแจ้งส่วน
ราชการเพ่ือทราบ  และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองลุงพอเพียง ตาม
หน้าท่ีของกรรมการในแต่ละชุดท่ีต้ังขึ้น และให้ผลักดันให้มีการจัดต้ังงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานสนับสนุนในอนาคต มีการเปิดตัวครั้งแรกของศูนย์พัทลุงศึกษาในงานโนราห์     
โรงครู ท่ีต.ท่าแค และจะมีการจัดต้ังบูธศูนย์พัทลุงศึกษาในงานกาชาดจังหวัดพัทลุงด้วย และ



จะมีการเปิดศูนย์พัทลุงศึกษาอย่างเป็นทางการประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงจะมีการ
จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 

นายธงไชยฯ: ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีท่ีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 
(สนง.วธ.จ.พท.) พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จังหวัดพัทลุงจึงได้

กําหนดช่ือศูนย์พัทลุงศึกษาว่า “ศูนย์พัทลุงศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันดําเนินงานให้บรรลุผล
สําเร็จ 

ประธาน: ศูนย์พัทลุงศึกษา หากพูดภาษาที่เข้าใจง่ายคือ เป็นศูนย์ท่ีแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของจังหวัด
พัทลุง เป็นวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ จังหวัดพัทลุงริเริ่มดําเนินการให้มีศูนย์พัทลุงศึกษาเป็น
แห่งแรกของประเทศไทย ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ โดยจะขอมติท่ีประชุมว่าทุกท่านจะรับเรื่องน้ีมาดําเนินการ
หรือไม่ สําหรับการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เห็น
ควรดําเนินการอย่างสมพระเกียรติ และดําเนินการเป็นประจําต่อเน่ือง และขอฝาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงดูแลจัดการเรื่องที่ประทับบริเวณเขตห้ามล่า
พันธ์สัตว์ป่าทะเลน้อย 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบ 
 

/๔.๒ การปรับปรุง.... 

- ๑๐ - 

๔.๒ การปรับปรงุแผนท่ีจังหวัดพัทลุง 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การปรับปรุงแผนท่ีจังหวัดพัทลุง เรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

และข้อมูลข่าวสาร ช้ีแจง 
นางนารถหทัยฯ: สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ท่านกฤษณ์ เชาว์บวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

(หน.กลุ่มสารสนเทศฯ) พัทลุง ได้เสนอที่ประชุมให้มีการบูรณาการแผนที่ร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆให้เป็น
มาตรส่วนเดียวกัน และสามารถนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์Google ได้ จากการตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลที่ปรากฏในGoogle จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี ซ่ึงไม่ตรงกับความเป็นจริง อีกท้ังส่วน
ราชการต่างๆมีการใช้แผนที่ซ่ึงมีมาตราส่วนต่างกัน สํานักงานจังหวัดพัทลุงได้หารือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า การจัดทําแผนท่ีรวมท่ีใช้มาตราส่วนเดียวกันมีข้อจํากัดทางกฎหมาย
ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากแต่ละส่วนราชการจะต้องยึดถือตามแนวเขตและการ
ประกาศของส่วนราชการนั้นๆ ดังน้ันมติที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า เห็นควรจัดทําแผนท่ีรวม
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด โดยในเบ้ืองต้นให้แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาภาพรวม มีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานคณะทํางาน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพัทลุง เป็น 
เลขานุการ มีหน้าที่ รวบรวมแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
มาเป็นฐาน และใช้ข้อมูลจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาจัดทําแผนที่โดยให้มีการแต่งต้ัง
คณะทํางานด้านเทคนิคในภายหลัง 



ประธาน: ขอให้ดําเนินการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทําแผนที่ โดยให้หัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดพัทลุงเป็นประธานคณะทํางาน สําหรับด้านเทคนิคให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ โดยนํา
แผนที่ทุกภาคส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องมาบูรณาการในส่วนที่สามารถดําเนินการได้ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน และนํามาเสนอท่ี
ประชุมทราบอีกครั้งหน่ึง 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบ 

๔.๓ การก่อสร้างถนนเล่ียงเมืองด้านทิศเหนือของเทศบาลเมืองพัทลุง 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การก่อสร้างถนนเล่ียงเมืองด้านทิศเหนือของเทศบาลเมืองพัทลุง เรียน

เชิญ ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ช้ีแจง 
   ผอ.สนง.ทางหลวงฯ: สําหรับเรื่องน้ีได้นําเข้าท่ีประชุมไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยที่ประชุมได้มีการนําเสนอให้มีการ

ขยายเส้นทางเพ่ิมเติม และนํามาเสนอที่ประชุมในวันน้ี ได้แก่ ทางเลือกท่ี ๑ จุดเริ่มท่ี     
ป้อมยามตํารวจทางหลวง สิ้นสุดตรงก่อนถึงเขาอกทะลุ ทางเลือกที่ ๒ จุดเริ่มที่ป้อมยาม
ตํารวจทางหลวง โดยอ้อมเขาอกทะลุไปสิ้นสุดตรงที่ถนนสายบ้านแร่ ทางเลือกที่ ๓ จุดเริ่มท่ี
เทศบาลตําบลปรางหมู่ไปทางเทศบาลตําบลพญาขันมาสิ้นสุดตรงถนนสายบ้านแร่ สําหรับ
ทางเลือกท่ี ๓ เม่ือพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
แต่สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงก็จะรับไปดําเนินการต่อไป โดยทางเลือกที่มีความ
เหมาะสมท่ีสุดคือ ทางเลือกที่ ๒ เน่ืองจากขณะน้ีมีถนนเลี่ยงเมืองคือถนนมโนราห์ (แขวงการ
ทางจังหวัดพัทลุง) อยู่แล้ว หากมีการดําเนินการทางเลือกท่ี ๒ จะมีการเช่ือมต่อเส้นทางเป็น
ลักษณะวงแหวนรอบเมืองพัทลุง จะส่งผลต่อความสะดวกในการเดินทาง สัญจรเป็นอย่าง
มาก จึงขอให้ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ 

ยธ.จ.พท.: แนวถนนเป็นแนวถนนเดิมตามผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ผังเมืองจังหวัดพัทลุงไม่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานานต้ังแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๙ ต่อไปอาจจะมีการพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

 
/ประธาน.... 

- ๑๑ - 
ประธาน: สําหรับทางเลือกที่ ๓ ท่ีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงเสนอ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

ขอให้สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงนําเสนอประมาณการงบประมาณ และ         
ขอสนับสนุนจากงบ Function สําหรับในวันนี้ขอให้ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาว่าจะเลือก
ทางเลือกไหนสําหรับทางเลือกที่ ๑ กับทางเลือกที่ ๒  

พ.ต.ท.ประสิทธิ์: ขอทราบรายละเอียดเส้นทางสําหรับทางเลือกที่ ๒ จะข้ามทางรถไฟตรงไหน  
ผอ.สนง.ทางหลวงฯ: สําหรับเส้นทางผ่านทางรถไฟใกล้กับถนนผ่านถ้ํามาลัย เน่ืองจากอยู่ในแนวเขตผังเมือง

สามารถดําเนินการได้ หากจะขยายเส้นทางออกไปจะต้องมีการปรับปรุงผังเมืองก่อน 
ผศ.ดร.นุกูล:   ขอฝากเรื่องการก่อสร้างถนนที่อาจกีดขวางเส้นทางน้ํา ขอให้สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาให้ 

  (รองอธิการบดีม.ทักษิณฯ)ละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 



ประธาน: สําหรับการขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาตัดสินใจวันน้ี เป็นการขออนุมัติในหลักการ 
สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานจะต้องมีการศึกษา ดําเนินการอย่างละเอียดต่อไป  

มติท่ีประชุม: เห็นชอบให้ดําเนินการตามทางเลือกที่ ๒ 

๔.๔ มาตรการเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ มาตรการเชิงรุก เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีการนําเสนอไปแล้วใน

วาระติดตามผลการดําเนินงานพร้อมกับยุทธศาสตร์ยาเสพติด 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 

๔.๕ การจัดการท่ีสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” 
รก.จ่าจว.พท.: ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การจัดการที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” เรียนเชิญเจ้าพนักงาน

ท่ีดินจังหวัดพัทลุง 
จพง.ที่ดินจ.พท.: ๑ . การแก้ ปัญ ห าข้ อ พิ พ าทระห ว่างราษฎรผู้ เข้ าค รอบครองที่ ดิ น  ใน เขต ท่ี ดิ น

สาธารณประโยชน์ แปลงทุ่งลานโย กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ๒. กระทรวงศึกษาธิการในฐานะทบวงการเมืองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและในฐานะหน่วยงานของรัฐซ่ึงควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้
ย่ืนคําขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยผ่านสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน พร้อมท้ังประสานงานอําเภอป่าพะยอม และเทศบาลตําบล 
บ้านพร้าว ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ย่ืนคําขอจัดทํา
แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพท่ีดิน ต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาควนขนุน จาก
การประชุมได้ข้อสรุปว่า ๑ . อําเภอป่าพะยอมได้รับคําขอตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินพร้อมดําเนินการสอบสวนและประกาศครบกําหนด ๓๐ วันแล้ว ซ่ึงปรากฎ
ข้อเท็จจริงว่ามีผู้คัดค้าน จํานวน ๒๙ ราย และได้ส่งเรื่องราวให้จังหวัดพัทลุงพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ๒. สํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงได้สอบถามความเห็นส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องซ่ึงประกอบด้วย ๒.๑ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง   
๒.๒ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๖ ๒.๓ เทศบาลตําบลบ้านพร้าว ๒.๔ สํานักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๒ ๒.๕ สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ๓. ในส่วนของการดําเนินการ
ของคณะกรรมการตามคําสั่งจังหวัดพัทลุง ท่ี ๓๘๔-๓๘๕/๒๕๕๗ ตามนัยข้อ ๕ และ ข้อ ๖ 
ได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วเม่ือวันที่ ๘ พ.ค. ๕๗ ซ่ึงได้มีมติโดยสรุปว่า 
“ในส่วนที่ดินแปลงทุ่งลานโย” ให้มหาวิทยาลัยขอใช้ในจํานวนเนื้อท่ีประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ 
ส่วนท่ีเหลือให้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามพ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
สําหรับกรณีการมีหนังสือสอบถามความเห็นการขอใช้และขอถอนสภาพให้มีหนังสือสอบถาม 

/ใหม่ สําหรับ.... 

- ๑๒ - 
 ใหม่ สําหรับ ๓ หน่วยงานซ่ึงประกอบด้วย ๑. เทศบาลตําบลบ้านพร้าว เพราะออกหนังสือ

โดยไม่เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒. สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๑๒ ซ่ึงให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องขออนุญาต ตามพ.ร.บ.ป่าสงวน



แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เน่ืองจากมีท่ีดินซ่ึง ขอใช้บางส่วนต้ังอยู่ในเขตป่าเกาะเต่าคลองเรียน 
๓. สนง.การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพัทลุง สําหรับในส่วนรายละเอียดของการดําเนินการจัดทํา
แผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีการถอนสภาพท่ีดิน จะมีการประชุมกําหนดแนวทางปฏิบัติในวันท่ี 
๒๒ พ.ค. ๕๗ ขณะนี้กําลังรอผลการประชุมดังกล่าว แนวทางแก้ไข ๑. ควรมีหนังสือเชิญ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงประกอบด้วยท้องถิ่นจังหวัด,สํานักจัดการป่าไม้ท่ี ๑๒, สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดพัทลุง และชลประทานพัทลุง เพราะมีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ใน
ส่วนท่ีขอใช้ดังกล่าว ๒. ให้อําเภอ,เทศบาล ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่มีความรักและ
หวงแหนต่อสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพ่ือประโยชน์ของลูกหลานในอนาคต 

ประธาน: ขอให้ถอนเรื่องน้ีเป็นเรื่องเพ่ือทราบ ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป  
มติท่ีประชุม: เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อทราบ  

การใชจ่้ายเงินครม.น้อยจงัหวัดพัทลุง 
คลังจ.พท.: สรุปการใช้จ่ายเงินกองทุนครม.น้อยจังหวัดพัทลุง สิ้นสุด ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

รายรับประมาณ ๖ หม่ืนบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ๒๓,๐๐๐ บาท นอกจากน้ีศิษย์เก่า
ธรรมศาสตร์ร่วมสมทบเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขณะน้ีมีเงินสดในมือ ๔๒,๐๐๐ บาท และเงินฝาก
ธนาคาร ๘๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และ
ขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนครม.น้อยจังหวัดพัทลุง 

ประธาน: ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ   

รองฯสุชาติฯ: ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบยุทธศาสตร์ฯ และการขอความร่วมมือบริจาคเงิน
สมทบกองทุนโลมาอิรวดี ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี ๙๘๑๘๔๐๙๖๕๖ ช่ือบัญชี กองทุน
อนุรักษ์โลมาอิรวดี ทะเลสาบพัทลุง-สงขลา 

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองประธานสรุปมติ มอบหมายภารกิจ และปิดการประชุม 
ประธาน:  ผมขอสรุปมติ และมอบหมายภารกิจ ตามวาระข้างต้น และขอให้ดําเนินการโดยเร่งด่วน  

ท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
     (ลงช่ือ)........ธรรมจารี..เรืองพริ้ม.....ผู้จดรายงานการประชมุ 
      (นางธรรมจารี  เรืองพริ้ม)  
                           ปลัดอําเภอ(จพง.ปค.ชํานาญการ) / ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางานฝ่ายเลขานุการ ครม.น้อย 

 
     (ลงช่ือ).....ประสิทธ์ิพร..สมุหเสนีโต...ผู้ตรวจรายงานการประชุม
            (นายประสทิธ์ิพร  สมุหเสนีโต)  



         รักษาการจ่าจังหวัดพัทลุง / เลขานุการคณะทํางานฝา่ยเลขานุการ ครม.น้อย 
 


